

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2564

ประเด็น : ด้านการเรียนการสอน

หัวข้อ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา”

ณ ห้องประชุมคณะบริหารและการจัดการ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1	ดร.สิริมาส หมั่นสาย	สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เน้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริง เป็นหลัก (Work-based Learning) หรือโครงการพิเศษ (Special Project) ที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ โดยบูรณาการ ทฤษฎีและการปฏิบัติผ่านโครงการหรืองานประจำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่โลกแห่ง การทำงานจริงของบัณฑิต
2	อาจารย์ชุตินา พรหมณันท์	เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์เพื่อเรียนรู้บทบาท ของผู้ประกอบการอาชีพที่ผู้เรียนสนใจก่อนการ เรียนในเนื้อหาตามหลักสูตรหรือก่อนเลือกสาขาวิชาเอก โดย สามารถ จัดเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
3	อาจารย์สรพงษ์ ศรีเดช	เป็น ระบบ การเรียน การสอน ที่สลับ การเรียน ใน สถาบันอุดมศึกษากับการทำงานใน สภาพจริงอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จาก สถาบันอุดมศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน การทำงาน และนำ ประสบการณ์จากการทำงานกลับมาเป็นประเด็นสำหรับการ เรียนในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้เรียน ต้องมีตำแหน่งงานสูงขึ้น หรือลักษณะงานซับซ้อนตามชั้นปีหรือรายวิชาที่ศึกษา
4	อาจารย์เยาวเรศ กาฬภักดี	เป็นการมุ่งเน้นการสังเกตพฤติกรรมและการ ซึมซับวัฒนธรรม องค์การของผู้ใช้บัณฑิต โดยเรียนรู้ประสบการณ์จากพฤติกรรม การทำงานของผู้ที่ประสบ ความสำเร็จในการทำงานแล้วหรือ เป็นบุคคลต้นแบบ ด้วยการสังเกต การพูดคุย และการทำงาน ร่วมกัน
5	อาจารย์ภิรมย์พร แสงสุริยาโรจน์	เป็นระบบการเรียนการสอนที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ ภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้ ผู้สำเร็จ การศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตรงตามความต้องการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
6	อาจารย์ธณพจน์ แพรสุวรรณ	เป็นการฝึกงานที่มีการจัดระบบการเตรียมการและ การฝึกงาน ในสถานที่หรือนอกสถานที่ที่มีโครงสร้างการดำเนินงานชัดเจน โดยมีการเตรียมผู้เรียนในตำแหน่งงานที่ สถานประกอบการ ต้องการก่อนสำเร็จการศึกษา และเมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษา ควรได้รับเข้าทำงานในตำแหน่ง นั้นทันที

**สรุปประเด็น :**

1. สหกิจศึกษา เป็นระบบการศึกษาที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ เน้นให้นักศึกษามีการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการทำงานจริง เป็นหลัก
2. เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์เพื่อเรียนรู้บทบาท ของผู้ประกอบการอาชีพที่ผู้เรียน สนใจก่อนการเรียนในเนื้อหาตามหลักสูตรหรือก่อนเลือกสาขาวิชาเอก
3. เป็นระบบการเรียนการสอนที่สลับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษากับการทำงานใน สภาพจริงอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
4. เป็นการมุ่งเน้นการสังเกตพฤติกรรมและการ ซึมซับวัฒนธรรมองค์กรของผู้ใช้บัณฑิต โดยเรียนรู้ ประสบการณ์จากพฤติกรรมการทำงานของผู้ที่ประสบ ความสำเร็จในการทำงาน
5. เป็นระบบการเรียนการสอนที่ร่วมกันจัดทำหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพนั้นๆ
6. เป็นการฝึกงานที่มีการจัดระบบการเตรียมการและ การฝึกงานในสถานที่หรือนอกสถานที่ที่มีโครงสร้าง การดำเนินงานชัดเจน

-----